



ETC ได้เวลาลงสนามเทรด

■ โซว์กำไร Q2/63 โตแรง 203% ■ รุกประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่ม

นิวส์ คอนเน็คท์ - ETC อวดงบก่อนลงสนามเทรด ไตรมาส 2 กำไรโตแรง 203% หลังรับรู้รายได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โซว์ศักยภาพผู้นำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมเข้าเทรดกระดาน mai วันที่ 18 ส.ค. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี ลุยประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่ม

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้นำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการนำหุ้นไอพีโอเข้าเทรดในวันที่ 18 ส.ค. นี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีรายได้มั่นคง และไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และวิกฤติเศรษฐกิจแต่อย่างใด อีกทั้ง ETC มีผลประกอบการที่เติบโตสูงและ



เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ต่อเนื่อง และมีนโยบายการจ่ายปันผลที่ 50% ของกำไรสุทธิ จึงมั่นใจว่า ETC จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

สำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 63 มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135% ส่วนงบไตรมาส 2/63 บริษัทฯ มีรายได้รวม 176 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 105% มีกำไรขั้นต้น 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102% และกำไรสุทธิ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลประกอบการที่เติบโตสูงมาจากการที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะครบทั้ง 3 แห่งที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.50 เมกะวัตต์ เป็นไตรมาสแรก จากเดิมปีที่แล้ว รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 2 แห่งคือโรงไฟฟ้าขยะ RH และโรงไฟฟ้าขยะ AVA มีอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ FIT สูงถึง 6.83 บาท/หน่วย เป็นอัตราซื้อไฟฟ้าที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น และทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรต่อเมกะวัตต์ค่อนข้างสูง

ส่วนแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนขยายกิจการในอนาคต โดยได้ศึกษาและวางแผนที่จะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะเปิดประมูลปลายปีนี้

ประชุมผู้ถือหุ้น.... ดร.อารีพงศ์ ภูษณูม ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังแข็งแกร่ง และกำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง





TMBฐานะแกร่ง-ไร้แผนเพิ่มทุน

นิวส์ คอนเน็คท์ – TMB ประเมินสิ้นเชื่ปี 63 ทรงตัว แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่มองธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและพลังงาน ยังมีโอกาสเติบโต แจงการลงทุนในหุ้นกู้ THAI ตั้งสำรองไว้แล้ว 50%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการและกรรมการธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ภาพรวมสินเชื่ของธนาคารในปี 63 ประเมินว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันจะมีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้สินเชื่ลดลง รวมทั้งธนาคารต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ แต่ในภาวะวิกฤติยังมีโอกาสในกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจไฟฟ้า ที่ยังเติบโตได้ สำหรับการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปัจจุบันธนาคารได้จัดทำแพคเกจเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และธนาคารมีการใช้ข้อมูลในการ



**เอกนิติ
นิติทัณฑ์ประภาศ**

วิเคราะห์ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ และแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถใช้เงินที่เตรียมไว้ในกาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจริง ๆ

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปัจจุบันอยู่ที่ 2.34% ลดลงจากไตรมาส 1/63 ที่อยู่ระดับ 2.76% โดยธนาคารได้ตัดขาย NPL บางส่วนออกไป แม้จะกระทบต่อกำไรบ้าง แต่เป็นการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือหนี้รายอื่นๆ ของธนาคาร

ขณะที่ ประเด็นหุ้นกู้ของการบินไทย

(THAI) ภายหลังจาก TMB และธนาคารรวมกิจการ พบว่ามีการลงทุนอยู่ในหุ้นกู้ THAI รวมกันราว 3.15 พันล้านบาท ได้ดำเนินการตั้งสำรองตามเกณฑ์ไปแล้ว 50% ของเงินลงทุน ถ้าหากการฟื้นฟูกิจการของ THAI เป็นไปตามแผนธนาคารไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเพิ่มเติม และจะได้รับเงินที่ตั้งสำรองไว้กลับคืนมา

อย่างไรก็ดี สภาพคล่องของธนาคารเพียงพอที่รองรับการขายสินเชื่และความเสี่ยงในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนอย่างน้อยในช่วง 2 ปีข้างหน้า หรือในปี 64-65

SKY ผุดโปรดักท์ใหม่ดันงบโต

นิวส์ คอนเน็คท์ - SKY ไตรมาส 2/63 รายได้ 760.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25.6 ล้านบาท พร้อมคว้งงานใหญ่จาก AOT เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ปลายปีนี้

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่าผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 63 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 760.1 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 25.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/63 ที่มีรายได้รวม 719.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 19.4 ล้านบาท

โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งมอบสินค้าและบริการติดตั้งให้แก่ลูกค้าในโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ 1. การขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าเอกชนสำหรับโครงการต่างๆ 2. การส่งมอบงานผลสำเร็จของงานและรายได้จากค่าบริการรักษาของโครงการ นอกจากนี้ ช่วง



**สิทธิเดช
มัยลาภ**

ไตรมาส 4/63 บริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "Smart Security Platform" ซึ่งจะยังสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้จากการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการระดมและ

เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ล่าสุด ได้ลงนามในสัญญาโครงการให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มูลค่าโครงการกว่า 8.61 พันล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.73)

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ในสัดส่วน 46.80% มูลค่ารวม 212 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินที่ปัจจุบันบริษัทมีฐานการให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น และพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปยังการให้บริการภาคพื้นในสนามบินอย่างครบวงจร



FTE การันตีครึ่งปีหลังโตดี

นิวส์ คอนเน็คท์ - FTE ผลงานครึ่งปีแรก รายได้รวม 443.44 ล้านบาท กำไรสุทธิ 26.49 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.02 บาท/หุ้น มั่นใจครึ่งปีหลังโตดี

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรตเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 63 บริษัทมีรายได้รวม 443.44 ล้านบาท ลดลง 56.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 499.53 ล้านบาท หรือ 11.23% และมีกำไรสุทธิ 26.49 ล้านบาท ลดลง 27.54 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 54.03 ล้านบาท หรือ 50.97%

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 63 บริษัทมีรายได้รวม 217.26 ล้านบาท ลดลง 28.36 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 245.62 ล้านบาท หรือ 11.55% และมีกำไรสุทธิ 14.56 ล้านบาท ลดลง 9.70 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 24.26 ล้านบาท หรือลดลง 39.98%

ผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานีไฟฟ้า



**ทักษิณ
ตันติไพจิตร**

แรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชะลอการส่งมอบพื้นที่เข้าดำเนินงาน ส่งผลให้รับรู้รายได้ล่าช้า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ส่งผลให้มูลค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับทิศทางการธุรกิจในครึ่งหลังของปี 63 แนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดี เนื่องจากบริษัทมีโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะส่งมอบงานในปีนี้อาจมี 2-3 โครงการ อาทิ PTT LUBRICANT, HSFC มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/63

ได้รับงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ปัจจุบันมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 63 อยู่ที่ประมาณ 460 ล้านบาท ทอยอรับรู้อยู่ได้ปีนี้อยู่ประมาณ 50-60% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 64

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 45.30% ของกำไรสุทธิฯ กำหนด Record Date วันที่ 28 ส.ค. 63 และจ่ายปันผลวันที่ 11 ก.ย. 63

ภาพข่าว



สินมั่นคงร่วมโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบพลาสติกใช้แล้ว ที่พนักงานช่วยกันรวบรวมมาบริจาค อาทิ ถุงกล่องใส่อาหาร ถ้วย แก้วน้ำ ขวด ผาขวด พลาสติก ให้กับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน เพื่อนำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยลดสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ดิจิทัล ผ่านแอป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค New Normal ที่ต้องการออมเงินด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ทั้งซื้อสลากใหม่เป็นครั้งแรก (เปิดบัญชีสลากและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเป็นบัญชีคู่มือพร้อมลงทะเบียนสมัครแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนหรือลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ดิจิทัลเพิ่มก็สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

